

วันนี้ของมหาวิทยาลัยรังสิต

RANGSIT UNIVERSITY



มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการศึกษาเอกชน
ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวัง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศใน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดดำเนินการ
รวม ๑๕๐ สาขาวิชา จำแนกเป็นระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาตรี ๘๖ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท
๓๗ สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก ๑๖
สาขาวิชา

> มหาวิทยาลัยรังสิตได้พัฒนา
มาตรฐานการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ
โดยดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน
สมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และได้รับความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้น
นำในประเทศต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยียม
สวีเดน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ
ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอน โดยเป็นความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการวิจัย
การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ได้แก่
การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีโครงการ P2A (Passage
to ASEAN) คือ เส้นทางการเรียนรู้ เปิด

ประตูสู่อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเลขานุการของ
P2A

> สำหรับการพัฒนาอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นส่วนสำคัญใน
การจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี
แก่คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ให้
ความสำคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียน
การสอน เทคนิคการสอนที่ทันสมัย
การจัดเตรียมห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มี
หนังสือวารสาร สื่อผสมต่าง ๆ รวมทั้ง
ซีดีรอม วิกิทัศน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงสำหรับการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างครบครัน
กับทิศทางของแนวคิดที่ว่า “การศึกษา
คือนวัตกรรม”

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักดีว่า บัณฑิตทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะ
หรือความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ สำหรับระบบธุรกิจ
สมัยใหม่ อันได้แก่ ความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
จึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคน ทุกคนจะต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเน้น
ความรู้ภาษาต่างประเทศ และการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมกับการร่วม
สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่
มุ่งหวังในการผลิตคนดี จึงทำให้มีทักษะและจิตใจที่พร้อมในการรับใช้สังคม
อย่างมีคุณภาพ

RANGSIT
UNIVERSITY

ปรัชญาการทำงาน

PHILOSOPHY

“ถ้าอะไรคิดว่าดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วจะยาก จะเสี่ยงแค่ไหนก็กัดฟันทำไป ทำไป ปรับปรุงไป ไม่ต้องรอให้พร้อมแล้วจึงเริ่ม เพราะจุดที่เรียกว่าพร้อม ถ้ารี ๆ รอ ๆ ก็จะไปไม่ถึง ถ้าทำไปแล้วเกิดมีปัญหาอุปสรรคก็ลงมือแก้ ไปทีละเปลาะ เป็นประสบการณ์ทำงานสะสมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้”

คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์

“สถาบันการศึกษาไม่ควรจะตามกระแสอย่างเดียว แต่ต้องนำกระแสด้วย คือการศึกษาจะต้องก้าวนำสังคม นำประเทศชาติอะไรที่เกิดขึ้นในวันนี้ เดี่ยวนี้ เป็นผลจากการศึกษาเมื่อ ๕ ปี ๑๐ ปีที่แล้ว หากสถาบันการศึกษาไม่สามารถที่จะนำกระแสสังคม คอยแต่จะตามดูว่า วันนี้เขาต้องการอะไร ก็ทำตามนั้น ครั้นพอผลิตดอกออกผล อีก ๕ ปี ๑๐ ปี ข้างหน้า ปรากฏว่าคนของเราล้มสมัยใช้การไม่ได้เราซึ่งอยู่ในสถาบันการศึกษาน่าจะคิดทบทวนว่า ทำอย่างไรจึงจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ จึงจะมีขีดความสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวได้ดังมุ่งหวัง”

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์